

Hội nghị kết nối đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc

(Tiếp theo trang 1)



Đổng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác thăm nhà máy sản xuất rượu của Tập đoàn Hite - Jinro.

Chiều ngày 21/9, tại Hàn Quốc, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp với Cơ quan Xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) tổ chức hội nghị kết nối đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc với sự tham gia của các tỉnh: Thái Bình, Ninh Thuận, Nghệ An, Vĩnh Phúc. Dự hội nghị, về phía tỉnh Thái Bình có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thái Bình.

Xúc tiến thương mại luôn nỗ lực kiến tạo và triển khai các giải pháp xúc tiến thương mại, đầu tư mới theo hình thức trực tiếp và trực tuyến trên các nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin; duy trì kết nối thường xuyên, liên tục với các đối tác, các doanh nghiệp và nhà đầu tư tiềm năng nước ngoài để tìm hiểu các cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh trong bối cảnh bình thường mới sau đại dịch Covid-19; đồng thời, cam kết đồng hành và hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho doanh nghiệp Hàn Quốc và địa phương, khu công nghiệp của Việt Nam trong hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại tại Việt Nam và Hàn Quốc.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng đánh giá cao sự hỗ trợ tích cực của Cục Xúc tiến thương mại và KOTRA, đặc biệt là sự tham gia của 4 tỉnh Thái Bình, Ninh Thuận, Nghệ An, Vĩnh Phúc để tổ chức được hội nghị. Đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh hai nước đang thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư và kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc. Trong suốt 30 năm qua, Việt Nam - Hàn Quốc không ngừng củng cố quan hệ hợp tác phát triển theo hướng thực chất, toàn diện trên cả bình diện song phương và đa phương; hai nước đang tiến tới xây dựng khuôn khổ quan hệ ở tầm cao hơn là "đối tác chiến lược toàn diện", trong đó hợp tác kinh tế luôn là động lực và trụ cột quan trọng cùng quan hệ hợp tác giữa hai nước. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc cam kết Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc luôn đồng hành cùng doanh nghiệp Hàn Quốc và các doanh nghiệp địa phương của Việt Nam trong

các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

Tại hội nghị, lãnh đạo các tỉnh: Thái Bình, Ninh Thuận, Nghệ An, Vĩnh Phúc phát biểu làm rõ hơn về tiềm năng, lợi thế của địa phương, trên cơ sở đó kêu gọi đầu tư vào địa phương. Đối với Thái Bình, đồng chí đặc biệt được hưởng mức ưu đãi lớn đầu tư vào Khu kinh tế; đồng thời, Thái Bình cũng là địa bàn đặc biệt được hưởng mức ưu đãi đầu tư cao nhất theo quy định của pháp luật Việt Nam. Tỉnh đã thành lập Trung tâm Hỗ trợ, xúc tiến đầu tư và phát triển; Tổ công tác xúc tiến đầu tư từ Hàn Quốc - Korea Desk Thái Bình; Tổ công tác hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh; kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; vận hành chính thức trang thông tin Thái Bình đồng hành cùng doanh nghiệp trên ứng dụng zalo.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh bày tỏ tin tưởng, với nỗ lực của tỉnh đồng thời với sự thành công của hội nghị kết nối đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc, trong thời gian tới sẽ có nhiều hơn nữa các nhà đầu tư Hàn Quốc đến tìm hiểu, khảo sát cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh với Thái Bình nói riêng,

các tỉnh, thành phố trong cả nước nói chung.

Tại hội nghị đã diễn ra giao thương trực tiếp giữa nhà đầu tư Hàn Quốc và 12 khu công nghiệp của Việt Nam.

Trước đó, sáng ngày 21/9, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đi thăm nhà máy sản xuất rượu và làm việc với Tập đoàn Hite - Jinro. Đây là một trong những tập đoàn phát triển đại diện cho ngành công nghiệp đồ uống có cồn tại Hàn Quốc. Tại Việt Nam, Công ty TNHH Hite - Jinro Việt Nam được thành lập từ tháng 11/2015, là công ty 100% vốn Hàn Quốc và là 1 trong 5 văn phòng đại diện của Tập đoàn Hite - Jinro trên toàn cầu. Sản phẩm của Công ty đã có mặt tại hơn 65 quốc gia với những sản phẩm nổi bật bao gồm: rượu Jinro Soju, rượu Jinro 24, Max Beer, rượu gạo Meakguli... Sản phẩm rượu Soju của Hàn Quốc đã được người Việt Nam biết tới và ưa chuộng sau hơn 10 năm có mặt tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ vui mừng được thăm nhà máy và làm việc với Tập đoàn Hite - Jinro. Thông tin thêm về khu công nghiệp Liên Hà Thái, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Đây là khu công nghiệp tiên phong trong Khu kinh tế Thái Bình, có diện tích 588,84ha đã sẵn sàng mặt bằng sạch và các điều kiện về hạ tầng để đón nhà đầu tư. Hiện tại, khu công nghiệp đã thu hút được một số dự án thu hút trong đó có 2 dự án của nhà đầu tư Hàn Quốc (Công ty TNHH Oshung Vina, Công ty KoreaSMT). Tỉnh đã thành lập Tổ công tác xúc tiến đầu tư từ Hàn Quốc - Korea Desk Thái Bình để hỗ trợ các nhà đầu tư Hàn Quốc ngay từ khi khảo sát, nghiên cứu đầu tư cho đến khi triển khai dự án và đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Thái Bình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định tỉnh luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư Hàn Quốc triển khai dự án, hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Thái Bình; cam kết hỗ trợ 100% thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư khi thực hiện các thủ tục tiếp theo về quy hoạch, môi trường, phòng cháy, chữa cháy, cấp phép xây dựng... để nhà đầu tư sớm khởi công dự án; hỗ trợ giới thiệu nhà cung cấp các dịch vụ y tế, ăn uống, bảo vệ... có chất lượng cao để nhà đầu tư yên tâm đầu tư tại Thái Bình.

THỊ TRẤN ĐÔNG HƯNG Khuyến học, khuyến tài

Với mong muốn vận động toàn xã hội tham gia phong trào khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập (XHHT), những năm qua, thị trấn Đông Hưng (Đông Hưng) đã có nhiều cách làm sáng tạo để KHKT trở thành phong trào rộng khắp, góp phần tạo dựng tương lai tốt đẹp hơn cho thế hệ trẻ.

Dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 song tỷ lệ học sinh giỏi, học sinh đỗ vào lớp 10, đỗ đại học ngày càng cao, phong trào giáo dục của thị trấn giữ vững đơn vị dẫn đầu toàn huyện nhiều năm liền. Có được thành tích đó, bên cạnh quyết tâm cao của giáo viên và học sinh các nhà trường, sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền còn có sự động viên, khích lệ kịp thời của các cấp ủy, khuyến học, của gia đình, dòng họ, cộng đồng. Đảng ủy thị trấn ban hành nghị quyết về công tác KHKT, xây dựng XHHT. Hàng năm, UBND thị trấn phát động phong trào thi đua KHKT, xây dựng XHHT được đồng đạo cán bộ, đảng viên, nhân dân tích cực hưởng ứng. Thị trấn cũng chỉ một phần ngân sách, đồng thời vận động các nguồn lực để đầu tư cho giáo dục, phục vụ nhu cầu học tập của học sinh và các tầng lớp nhân dân.

Bà Tô Thị Thanh, Chủ tịch Hội Khuyến học thị trấn Đông Hưng cho biết: Hội Khuyến học thị trấn tích cực tuyên truyền, vận động các cơ quan, đoàn thể, các tổ dân phố, các dòng họ đẩy mạnh phong trào thi đua KHKT, xây dựng XHHT; có nhiều cách làm sáng tạo xây dựng quỹ KHKT. Đó là tích cực tuyên truyền và tranh thủ sự giúp đỡ của cấp

ủy, chính quyền các cấp, các đơn vị, nhà hảo tâm, nhân dân, những người con xa quê hương thành đạt; tổ chức vinh danh các gia đình, đơn vị, cá nhân tích cực ủng hộ quỹ KHKT... Điển hình như Quý Tín dung nhân dân thị trấn Đông Hưng 10 năm qua luôn đồng hành với Hội Khuyến học thị trấn trao thưởng 100% học sinh đỗ đại học, bình quân 60 - 70 học sinh/năm; gia đình nhà giáo Bùi Duy Hiến ủng hộ quỹ khuyến học của thị trấn 50 triệu đồng; gia đình nhà giáo Phạm Thị Giáp ủng hộ 10 triệu đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Đoàn Thanh niên, Hội Chữ thập đỏ thị trấn hàng năm đều dành cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh giỏi những món quà ý nghĩa với số tiền hàng chục triệu đồng. Trong tháng khuyến học năm học 2022, thị trấn huy động được trên 53 triệu đồng xây dựng quỹ KHKT và nhiều phần quà bằng hiện vật như sách vở, cặp sách... Đây là điều kiện quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KHKT, xây dựng XHHT trên địa bàn thị trấn. Bà Phạm Thị Giáp, tổ 2, thị trấn Đông Hưng chia sẻ: Chính tôi là người rất nhiệt huyết với phong trào KHKT, trước khi qua đời ông ấy dặn tôi trích một phần tiền phúng viếng ủng hộ quỹ KHKT của thị trấn. Năm 2021, chống tôi bệnh nặng qua đời, tôi đã thực hiện đúng tâm nguyện của ông ấy với mong muốn chung tay cùng cấp ủy, chính quyền giúp đỡ nhiều hơn các em học sinh khó khăn để các em được tiếp tục đến trường viết tiếp ước mơ.

Từ nguồn quỹ, hiện vật các tổ chức, cá nhân và nhân dân

ủng hộ, các cấp hội khuyến học thị trấn đã tổ chức trao thưởng cho trên 800 em học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó, học sinh đỗ lớp 10 THPT dịp đầu năm học 2022 - 2023. Em Phạm Thọ Trường, tổ 5, thị trấn Đông Hưng cho biết: Cả 12 năm học nào em cũng được Chi hội Khuyến học thị trấn khen thưởng, đặc biệt năm nay em được khen thưởng cao hơn vì đạt giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh học. Đây là động lực rất lớn thúc em cố gắng học tập tốt hơn để phát huy truyền thống quê hương, xứng đáng với sự quan tâm của các cô, các bác. Còn với em Nguyễn Vũ Đức Thiện, lớp 5, Trường Tiểu học thị trấn Đông Hưng, món quà của Hội Khuyến học thị trấn trao với cùng ý nghĩa. Đức Thiện cho biết: Em và chị ở với ông bà từ khi còn bé, ông bà đã già. Số tiền được nhận giúp em có thêm kinh phí mua đồ dùng học tập cho năm học mới.

Thời gian tới, Hội Khuyến học thị trấn Đông Hưng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và nhân dân tham gia hoạt động KHKT. Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, các mô hình KHKT, xây dựng XHHT, đồng thời quản lý, sử dụng tốt quỹ khuyến học; kịp thời khen thưởng, động viên, nhân rộng các điển hình tiên tiến làm tốt công tác KHKT, trao thưởng các em học sinh đạt thành tích cao trong học tập, học sinh vượt khó học giỏi. Từ công tác KHKT, học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, học sinh giỏi được tiếp thêm nghị lực, động lực vững bước tới trường.

THU HIỀN



Chi hội Khuyến học tổ 4, thị trấn Đông Hưng trao thưởng cho học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2021 - 2022.

PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

THỰC THI LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ Cần những giải pháp mạnh

Thuốc lá và những ảnh hưởng nặng của thuốc lá tới sức khỏe cá nhân, kinh tế gia đình, môi trường sống là những điều đã được cảnh báo từ lâu nhưng trên thực tế số lượng người, đặc biệt là nam giới hút thuốc vẫn chiếm tỷ lệ cao. Công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHCTL) đã được triển khai nhiều năm song chuyển động trong thực hiện nhiệm vụ này tại các cấp, ngành, địa phương, đơn vị vẫn còn những hạn chế nhất định.

Bác sĩ Lưu Thị Ánh Tuyết, Ủy viên thư ký Ban Chỉ đạo PCTHCTL tỉnh, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Theo nghiên cứu về tình hình hút thuốc lá tại Thái Bình vào năm 2015, số nam giới hút thuốc chiếm tỷ lệ 47,2% (tính trung bình cứ 2 người nam thì có 1 người hút thuốc); số nữ giới hút thuốc chiếm tỷ lệ 0,5%. Từ năm 2015, tình hình hút thuốc và kinh phí từ Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế, nhiều hoạt động PCTHCTL đã được triển khai trên địa bàn tỉnh như đào tạo, tập huấn cho



Giám sát hoạt động kinh doanh thuốc lá tại cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố Thái Bình.

cán bộ, cộng tác viên tham gia công tác PCTHCTL; cung cấp bài tuyên truyền cho các cơ quan truyền thông, đài truyền thanh huyện, xã; tổ chức phát động, mít tinh, diễu hành về PCTHCTL; tổ chức hội nghị, hội thảo, nói chuyện chuyên đề tại trường học, biểu diễn tiểu phẩm tuyên truyền, khiêu vũ thể thao không khói thuốc; kiểm tra, giám sát hàng năm về công tác PCTHCTL tại các khối y, tế, giáo dục, giao thông vận tải, nhà hàng và UBND huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn...

Qua các hoạt động, mặc dù nhận thức về tác hại của thuốc lá trong cộng đồng đã được nâng cao, nhiều thói quen trong sử dụng thuốc lá đã có sự thay đổi tích cực (không còn tình trạng hút thuốc lá trong hội nghị, cơ quan, ban giám đốc, trường học...), song việc giảm số người hút thuốc lá vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Sau gần 4 năm đẩy mạnh thực hiện các hoạt động PCTHCTL song tỷ lệ hút thuốc trong nam giới chỉ giảm được 1,9% (đến năm 2018, tỷ lệ hút thuốc trong nam giới là 45,3%); tỷ lệ nữ giới hút thuốc chỉ giảm được 0,1% (đến năm 2018, tỷ lệ nữ giới hút thuốc là 0,4%). Bác sĩ Lưu Thị Ánh Tuyết phân tích, một trong những nguyên nhân dẫn đến khó khăn trong việc

giảm số người hút thuốc là do thuốc lá rẻ, dễ mua; tại một số cơ quan, địa phương, việc thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá còn mang tính hình thức, không ít địa phương chưa đưa nội dung hạn chế hoặc cấm hút thuốc tại lễ hội, đám cưới, đám tang vào hương ước, quy ước; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm đến hoạt động PCTHCTL; một số lãnh đạo còn hút thuốc lá nên chưa cương quyết thực hiện các quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá một cách nghiêm túc. Bên cạnh đó, nhận thức về tác hại của thuốc lá trong cộng đồng đã được nâng cao, nhiều thói quen trong sử dụng thuốc lá đã có sự thay đổi tích cực (không còn tình trạng hút thuốc lá trong hội nghị, cơ quan, ban giám đốc, trường học...), song việc giảm số người hút thuốc lá vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Sau gần 4 năm đẩy mạnh thực hiện các hoạt động PCTHCTL song tỷ lệ hút thuốc trong nam giới chỉ giảm được 1,9% (đến năm 2018, tỷ lệ hút thuốc trong nam giới là 45,3%); tỷ lệ nữ giới hút thuốc chỉ giảm được 0,1% (đến năm 2018, tỷ lệ nữ giới hút thuốc là 0,4%). Bác sĩ Lưu Thị Ánh Tuyết phân tích, một trong những nguyên nhân dẫn đến khó khăn trong việc

giảm số người hút thuốc là do thuốc lá rẻ, dễ mua; tại một số cơ quan, địa phương, việc thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá còn mang tính hình thức, không ít địa phương chưa đưa nội dung hạn chế hoặc cấm hút thuốc tại lễ hội, đám cưới, đám tang vào hương ước, quy ước; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm đến hoạt động PCTHCTL; một số lãnh đạo còn hút thuốc lá nên chưa cương quyết thực hiện các quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá một cách nghiêm túc. Bên cạnh đó, nhận thức về tác hại của thuốc lá trong cộng đồng đã được nâng cao, nhiều thói quen trong sử dụng thuốc lá đã có sự thay đổi tích cực (không còn tình trạng hút thuốc lá trong hội nghị, cơ quan, ban giám đốc, trường học...), song việc giảm số người hút thuốc lá vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Sau gần 4 năm đẩy mạnh thực hiện các hoạt động PCTHCTL song tỷ lệ hút thuốc trong nam giới chỉ giảm được 1,9% (đến năm 2018, tỷ lệ hút thuốc trong nam giới là 45,3%); tỷ lệ nữ giới hút thuốc chỉ giảm được 0,1% (đến năm 2018, tỷ lệ nữ giới hút thuốc là 0,4%). Bác sĩ Lưu Thị Ánh Tuyết phân tích, một trong những nguyên nhân dẫn đến khó khăn trong việc

giảm số người hút thuốc là do thuốc lá rẻ, dễ mua; tại một số cơ quan, địa phương, việc thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá còn mang tính hình thức, không ít địa phương chưa đưa nội dung hạn chế hoặc cấm hút thuốc tại lễ hội, đám cưới, đám tang vào hương ước, quy ước; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm đến hoạt động PCTHCTL; một số lãnh đạo còn hút thuốc lá nên chưa cương quyết thực hiện các quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá một cách nghiêm túc. Bên cạnh đó, nhận thức về tác hại của thuốc lá trong cộng đồng đã được nâng cao, nhiều thói quen trong sử dụng thuốc lá đã có sự thay đổi tích cực (không còn tình trạng hút thuốc lá trong hội nghị, cơ quan, ban giám đốc, trường học...), song việc giảm số người hút thuốc lá vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Sau gần 4 năm đẩy mạnh thực hiện các hoạt động PCTHCTL song tỷ lệ hút thuốc trong nam giới chỉ giảm được 1,9% (đến năm 2018, tỷ lệ hút thuốc trong nam giới là 45,3%); tỷ lệ nữ giới hút thuốc chỉ giảm được 0,1% (đến năm 2018, tỷ lệ nữ giới hút thuốc là 0,4%). Bác sĩ Lưu Thị Ánh Tuyết phân tích, một trong những nguyên nhân dẫn đến khó khăn trong việc

PCTHCTL đều có những quy định về mức phạt tiền đối với cá nhân và đơn vị vi phạm rất cụ thể song trên thực tế, ngay tại một số địa điểm quy định cấm hút thuốc lá cả trong nhà và khuôn viên như cơ sở y tế, nơi học tập, vui chơi của trẻ em tình trạng hút thuốc vẫn diễn ra khá phổ biến mà chưa bị xử phạt.

Để tăng hiệu quả và tính thực thi của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, rất cần sự vào cuộc tích cực hơn nữa của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là vai trò người đứng đầu theo Điều 6 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Theo bác sĩ Lưu Thị Ánh Tuyết, các cấp, các ngành cần tăng cường phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân hiểu về tác hại của thuốc lá, tự giác, chủ động thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá. Trong công tác kiểm tra, giám sát, mỗi cơ quan, đơn vị phải chủ động, tự giác thực hiện vì phạm Luật tại đơn vị mình; đoàn liên ngành tăng cường kiểm tra, giám sát, xử phạt nghiêm các đơn vị, tổ chức vi phạm. Cần có những hành động cương quyết và mạnh mẽ hơn trong thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá thì mới hy vọng giảm mạnh được số người hút thuốc lá.

TRẦN HƯƠNG